

เดือนรัฐบาลเร่งเพิ่มรายได้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เผยแพร่รายงานความเสี่ยงด้านการคลังของปีงบประมาณ 66 วันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระบุในช่วงหนึ่งถึงความเสี่ยงในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ว่า แผนระยะกลางรัฐบาลควรหาทางเพิ่มรายได้ของรัฐบาลต่อจีดีพีให้สูงขึ้น จากที่ผ่านมามีได้ปรับลดลงต่อเนื่องและระมัดระวังในการก่อหนี้ในระดับสูง

สำหรับความเสี่ยงในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 66 อยู่ในระดับต่ำ คาดว่า จะเก็บได้ตามเป้าหมาย เพราะเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 65 อยู่ที่ 2.53 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.57% และสูงกว่าเป้าหมาย 5.49% ตามรายได้ของประชาชน ผลประกอบการของธุรกิจเอกชนที่ดีขึ้น ส่วนการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 66 ช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ เดือน ต.ค. 65-เม.ย. 66 จัดเก็บได้ 1.377 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 8.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7.4%

ส่วนความเสี่ยงด้านหนี้ ยังอยู่ในระดับบริหารจัดการได้ แต่รัฐบาลต้องเพิ่มความระมัดระวังในการก่อหนี้ระดับสูงเพิ่มเติมอีก

หลังจากนี้ โดยระดับหนี้สาธารณะ สิ้นปีงบประมาณ 65 อยู่ที่ 10.373 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60.41% ต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวในช่วงโควิด โดยปีงบประมาณ 65 รัฐบาลขาดดุลการคลังอยู่ที่ 5.81% ต่อจีดีพี มีการกู้เงินสุทธิอยู่ที่ 9.95 แสนล้านบาท ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติ ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด ทำให้พื้นที่ทางการคลังการก่อหนี้ในระดับสูงหลังจากนี้ จึงเริ่มมีข้อจำกัดและต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับคำตัดสินรวมเตือนภัยทางการคลังที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 3.45 ล้านปีงบประมาณ 65

ด้านประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี สิ้นปีงบประมาณ 66 อยู่ที่ 61.25% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากสิ้นปีงบประมาณ 65 ซึ่งเป็นผลจากการพยายามควบคุมระดับการขาดดุลไม่เกิน 3% ต่อจีดีพี อย่างไรก็ตามก็ชี้รัฐบาลควรเร่งรัดดำเนินการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้สัดส่วนภาระดอกเบี้ยระยะปานกลางเมื่อเทียบกับศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระดับสากลด้วย.

สศค.เตือนเร่งจัดเก็บรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงานความเสี่ยงทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า ภาวะเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของความเสี่ยงการคลังและมุมมองความเสี่ยงในอนาคตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563-2564 แต่มีประเด็นความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้เกิดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในระยะปานกลาง อาทิ ความเสี่ยงด้านรายได้ปีงบประมาณ 2566 แม้จะอยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวทำให้ในระยะปานกลางรัฐบาลควรเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่มีแนวโน้มลดลง ที่ปีงบประมาณ 2566 ได้ประมาณการรายได้ที่ 2.49 ล้านล้านบาท

สำหรับแนวโน้มความเสี่ยงด้านรายจ่ายในระยะปานกลางจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2565 โดยรายจ่ายงบประมาณที่กลับมาขยายตัวได้ในระดับปกติอาจมีแรงกดดันจากรายจ่ายเพื่อชำระหนี้และภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวในระดับสูงช่วงโควิด-19 รวมถึงการจ่ายสวัสดิการทั้งบุคลากร

ภาครัฐและประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นตามการเข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะที่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ตามแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2567-2570 ได้ปรับลดระดับการขาดดุลการคลังอยู่ที่ไม่เกิน 3% ของจีดีพี ส่งผลให้รัฐบาลยังมีวงเงินกู้กรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพื่อรองรับผลการจัดเก็บรายได้ ไม่เป็นไปตามประมาณการ เพื่อเป็นกลไกบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม

ขณะที่ความเสี่ยงด้านหนี้ยังอยู่ในระดับบริหารจัดการได้ แต่รัฐบาลต้องเพิ่มความระมัดระวังในการก่อหนี้ระดับสูงเพิ่มเติมอีกนับจากนี้ และต้องเร่งเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระดับสากล เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ในอนาคต, ทบทวนมาตรการยกเว้นภาษีและมาตรการลดหย่อนต่างๆ ให้เท่าที่จำเป็น, เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้, ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ ให้มีขนาดเหมาะสม และเมื่อจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ ควรปรับลดวงเงินกู้ชดเชยเพื่อขาดดุลลงเป็นอันดับแรก โดยปีงบประมาณ 2566 ตั้งงบขาดดุล 695,000 ล้านบาท.

สรรพสามิต
ส่งภาษี 30
หนุน 'เอทานอล'

สรรพสามิตหนุน'เอทานอล' เลี้ยงออกมาตราการภาษีช่วย

กรมสรรพสามิต สนองนโยบายคลัง นำ "เอทานอล" มาใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ปลุกกระแสลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้เกษตรกร-ผู้ผลิตฯ ในการลงทุน รองรับ การเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งความต้องการเอทานอลมีสูงถึง 45 ล้านลิตรต่อปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา รับทราบแนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรม อื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และการผลิตสุรา ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ กำหนดแนวทางการส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทำให้เกิดการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

รวมถึงลดการใช้ปิโตรเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตเม็ดพลาสติก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร พร้อมดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง สนับสนุนให้นำเอทานอลไปผลิตพลาสติกชีวภาพได้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้อเอทานอล จะต้องใช้อเอทานอลที่ผลิตในประเทศก่อน เป็นลำดับแรก สำหรับแนวทางในการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ได้แก่ 1.จัดทำมาตรฐานการผลิตเอทานอลภายในประเทศ 2.กระทรวงการคลังจะแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปริมาณการผลิตเอทานอลที่เป็นไปตามมาตรฐาน 3.ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ผลิตเอทานอลในประเทศให้สามารถจำหน่ายเอทานอลในราคาที่แข่งขันได้ 4.กระทรวงการ

คลังโดยกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร จะพิจารณาดำเนินการออกมาตราการทางภาษี เพื่อสนับสนุนการนำเอทานอลไปใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ

เบื้องต้นคาดว่าความต้องการใช้อเอทานอลประมาณ 45 ล้านลิตรต่อปี แนวทางการส่งเสริมฯ ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตเอทานอลในการลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเอทานอลในประเทศไทย รวมถึงเป็นการเพิ่มตลาดใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง จากนโยบายการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ที่ผ่านมาไทยมีการผลิตพลาสติกจากวัตถุดิบปิโตรเลียมประมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก หากเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นเอทานอลที่มาจากพืช เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จำนวนมาก กระบวนการปลูกพืชและผลิตเอทานอลสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 15 ล้านตันต่อปี หากไทยปรับกระบวนการผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพได้ 5 ล้านตัน ช่วยสนับสนุนความต้องการเอทานอลกว่า 10,000 ล้านลิตรต่อปี ■

รัฐบาลอนุมัติเซล ปตท.ลดNGV รถสาธารณะ

นครชัยศรี • “คลัง-พลังงาน” รัฐบาล ครม. ลดภาระค่าครองชีพ ประชาชน. กางแผนอนุมัติเซล ต่อ “แท็กซี่-รถโดยสารสาธารณะ” เฮ! ปตท. เคาะส่วนลดราคา NGV รอบใหม่ถึงสิ้นปี นี้ได้ 16 มิ.ย.

เมื่อวันพุธ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้กรมสรรพสามิตศึกษาแนวทางลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน หลังจากมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลดราคา 5 บาท ครบกำหนดวันที่ 20 ก.ค.นี้ว่า กรมสรรพสามิตต้องศึกษากฎหมาย ทั้งรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการดูแลต้นทุนค่าน้ำมัน จะเป็นการต่อรัฐบาลชุดต่อไปอย่างไร ยอมรับว่าการดูแลต้นทุนน้ำมันดีเซลขณะนี้ใช้กลไกผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกลไกการลดภาษีดีเซลได้ทั้งสองทาง เมื่อราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง ทำให้กองทุนน้ำมันฯ เก็บเงินเข้ากองทุนฯ 5-6 บาทต่อลิตร กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเตรียมหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อสรุปแนวทางร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพสามิตเตรียมประเมินผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่หดหายไปด้วย หลังจากได้ลดภาษีน้ำมันดีเซลลดราคา 5 บาท กระทบต่อรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน คาดว่าในปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อหน้า 15

รัฐบาลอนุมัติเซล

ภาครัฐอาจสูญเสียรายได้จากน้ำมันดีเซล 7 หมื่นล้านบาท

วันเดียวกัน ม.ล.ปิณฑทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อ

วันที่ 26 พ.ค.2566 มีมติเห็นชอบให้ส่วนลดราคาก๊าซ NGV สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ โดยจำหน่ายที่ราคา 14.62 บาท/กิโลกรัม และ 18.59 บาท/กิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นส่วนลดราคา NGV ณ เดือนมิถุนายน 2566

“สำหรับกลุ่มแท็กซี่ที่ประมาณ 5.52 บาท/กิโลกรัม และส่วนลดรถโดยสารสาธารณะประมาณ 1.55 บาท/กิโลกรัม จากราคาขายปลีก NGV ตามโครงสร้างที่ภาครัฐกำหนดประมาณการเฉลี่ยที่ 20.14 บาท/กิโลกรัม โดยการช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 จนถึงสิ้นปี 2566 รวมวงเงินการช่วยเหลือตลอดปี 2566 กว่า 6,000 ล้านบาท โดยราคานี้เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง LPG และดีเซลที่ค่าความร้อนเดียวกัน ก๊าซ NGV จะถูกกว่าถึง 24% และ 44% ตามลำดับ” ม.ล.ปิณฑทองระบุ

ทั้งนี้ ปตท.มุ่งหวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าพลังงานแก่กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ กลุ่มรถแท็กซี่ NGV และรถโดยสารสาธารณะ NGV ทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ พร้อมเปิดขยายการช่วยเหลือกลุ่มรถแท็กซี่และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ โดยผู้ขอรับสิทธิประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน-6 สิงหาคม 2566 และกรณีบุคคลธรรมดา ขอให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2566 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : PTT NGV เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดที่สถานีบริการ NGV ปตท. ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธาน กบน. เตรียมเปิดประชุมพิจารณาการปรับราคา LPG ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการปรับราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2566 นี้ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ ทาง กบน.ซึ่งมีหน้า

ที่ดูแลความมั่นคงด้านน้ำมันและ LPG ของประเทศ จึงต้องรับหน้าที่พิจารณาราคา LPG รอบนี้แทน กบง. โดยการพิจารณาราคาจะต้องคำนึงถึงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะตรึงราคาเดิมต่อ หรือจะปรับขึ้นตามราคาตลาดโลกต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้สัปดาห์นี้ กบน.จะประชุมไปเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้พิจารณาปรับราคา LPG เป็นเพียงการปรับขึ้นเงินที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนฯ เพิ่มขึ้นจาก 4.20 บาทต่อลิตร เป็น 5.59 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง และยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกดีเซลลงด้วย หลังจากก่อนหน้านี้อาจปรับลดราคาไปแล้ว 5 ครั้ง รวม 2.50 บาทต่อลิตร นับตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2566 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากการต้องการเก็บเงินไว้ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันราคาดีเซลดีดกลับขึ้นมาถึง 5 บาทต่อลิตร หากกระทรวงการคลังกลับมาเก็บภาษีดีเซลเต็มจำนวนกว่า 5 บาทต่อลิตร หลังสิ้นสุดมาตรการลดภาษีดีเซลในวันที่ 20 ก.ค.2566 นี้

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุดที่รายงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2566 กองทุนฯ ยังคงมีสถานะติดลบ 63,376 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 17,127 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 46,294 ล้านบาท แต่กองทุนฯ ยังมีเงินไหลเข้าทุกวันเกือบ 20 ล้านบาทต่อวัน ส่งผลให้กองทุนฯ ยังมีเงินหมุนเวียนรายวัน ส่วนภาระหนี้เดิมที่ได้นำเงินไปชดเชยราคา LPG และดีเซลในช่วงวิกฤตพลังงานปี 2565 ที่เหลืออยู่ 43,000 ล้านบาท ก็จะดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้คืนต่อไป

ด้านสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รายงานค่าการตลาด ณ วันที่ 14 มิ.ย.2566 โดยค่าการตลาดผู้ค้าน้ำมันดีเซลอยู่ที่ระดับ 2.24 บาทต่อลิตร สูงกว่าที่ กบง.ปรับสินค้าการตลาดให้ผู้ค้าน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 2 บาทต่อลิตร ส่วนค่าการตลาดกลุ่มเบนซินอยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อลิตร โดยภาพรวมค่าการตลาดตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.2566 อยู่ที่ 2.47 บาทต่อลิตร

ขณะที่ราคาน้ำมันโลก ณ วันที่ 14 มิ.ย.2566 เวลาประมาณ 15.30 น. ราคา

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9709

หน้า: 1 (ซ้าย), 15

Col.Inch: 55.50 Ad Value: 66,600

PRValue (x3): 199,800

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รัฐบาลอนุมัติเซล ปตท.ลดNGV รถสาธารณะ

น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 72.41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 1.98 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 69.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.34 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเบรนต์ (BRENT) อยู่ที่ 74.78 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล.

จีเร่งทำลายซาก'หมูเถื่อน'

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตักข้าง 161 ตู้ พร้อมอายัดตู้ทั้งหมด ขณะนี้ได้ดำเนินการจนคดีถึงที่สุดแล้ว 159 ตู้ นำหนักรวม 4.31 ล้านกก. และล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 66 ได้ทำหนังสือส่งมอบให้ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมปศุสัตว์ เร่งทำลายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ส่วนอีก 2 ตู้ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดี จึงไม่สามารถส่งมอบเพื่อไปทำลายได้

“จากการตรวจสอบพบซากสุกรที่ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศและไม่มีแหล่งที่มาอย่าง

ชัดเจน ไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตว์แพทย์ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือพาหะของโรคระบาดสัตว์จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้”

ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในความผิดนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังเพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทสุกรมีชีวิต เนื้อสุกร และเครื่องในสุกรได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสุกรหรือชิ้นส่วนสุกรที่ผิดกฎหมายและการบริหารจัดการของกลาง.

'วิโรจน์' แฉ 'หมูเถื่อน' 161 ตู้แช่ค้าง 'ทำเรือแหลมฉบัง' กรมศุลกากรแจ้งส่งปศุสัตว์แล้ว

'วิโรจน์' ญาติหมูเถื่อน 161 ตู้ลอบนำเข้าติดค้างที่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำลายล่าช้า หวั่นเกิดโรคระบาด จี้ทุกท่าเรือตรวจเข้ม กรมศุลกากรแจ้งส่งหนังสือให้ปศุสัตว์ทำลายแล้ว 159 ตู้ 4.3 ล้าน กก. เหลืออีก 2 รอดำเนินคดี (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แฉ 'หมูเถื่อน'

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายวิโรจน์ ลักษณะอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ทวีตข้อความระบุว่า การลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างมาก ช้ำร้ายยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ที่กระทบกับประชาชนทั้งประเทศ ถ้ายังไม่ปล่อยปลดละเลยแล้วเกิดโรคระบาดขึ้นก็ต้องมีคนรับผิดชอบ เนื้อหมูเถื่อน 161 ตู้ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่นำไปทำลาย เสียบบปลักให้เปลืองไฟอยู่อย่างนั้น เอกสารก็ชี้ว่านายทุนหมูเถื่อนที่นำเข้าเป็นใคร ทำไมคดีไม่คืบ รู้ว่าลักลอบนำเข้าจากบราซิล สเปน โดยแจ้งพิกัดเท็จเป็นอาหารทะเล ก็ยังไม่ยอมตรวจเข้ม ถ้าเกิดโรคระบาด ต้องมีคนรับผิดชอบ

นายวิโรจน์ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม กรณีมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย แต่ติดค้างที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ว่า เข้าใจว่าติดที่ท่าเรือแหลมฉบัง 161 ตู้ ต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงเอาไปทำลายล่าช้า ที่สำคัญเรื่องแบบนี้ตรวจสอบเอกสารก็พบว่านายทุนคนเข้ามาคือใคร ทำไมกรมศุลกากรหรืออธิบดีกรมศุลกากรไม่เร่งรัดอธิบดีกรมศุลกากรดำเนินคดีทางกฎหมาย ปล่อยให้ทำไม่ได้ช้ากว่า 7-8 เดือนแล้ว กลุ่มเกษตรกรตั้งข้อสงสัยว่าจะปกป้องนายทุนกลุ่มหมูเถื่อนเหล่านี้หรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะติดขัดบางอย่าง อยากให้อธิบดีกรมศุลกากรเร่งจัดการ เข้าใจว่าคดีนี้ยื่นให้

ดีเอสไอแล้ว ผากให้อธิบดีกรมศุลกากรเข้าไปเร่งรัดคดีด้วย ถ้าไม่จัดการอย่างจริงจัง เนื้อหมูเถื่อนจะสวมสิทธิเป็นอาหารทะเล เครื่องในสุกรหรือหนังสุกร ไม่มีการตรวจโรค อาจเจอสารเร่งเนื้อแดง ถ้าโชคร้ายก็จะได้เนื้อหมูปนเปื้อน สุดท้ายอาจเป็นแหล่งเกิดการระบาดของโรคในสุกรได้อีก ถ้าระบาดใหญ่ขึ้นมาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากเนื้อสุกรล็อตนี้ถูกกระจายออกไปและอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นอย่างไร นายวิโรจน์กล่าวว่า แม้ผู้เชี่ยวชาญจะแยกออก แต่ประชาชนแยกไม่ออกว่าเป็นเนื้อสุกรผ่านการตรวจโรคอย่างถูกต้อง หรือเป็นเนื้อสุกรเถื่อนลักลอบนำเข้ามา ส่งผลกระทบต่อประชากรหลายสิบล้านคนบริโภคเนื้อสุกร

เมื่อถามว่า เหตุใดนายทุนอยู่เบื้องหลังต้องดีลเนื้อสุกรจากต่างประเทศ นายวิโรจน์กล่าวว่า เนื้อสุกรลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบโรคหรือสารเร่งเนื้อแดง ต้นทุนจะถูกและขายทำกำไรได้ราคาดีหน่อย เป็นการทำร้ายเกษตรกร หลังจากโรคอหิวาต์สุกรระบาด เกษตรกรรายย่อยปรับปรุงการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อนเคลื่อนย้ายสุกรก็ตรวจปัสสาวะสุกร เพื่อยืนยันว่าไม่มีสารเร่งเนื้อแดง อธิบดีกรมศุลกากรทราบแล้ว ชาวกรนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนกลายเป็นข่าวใหญ่แล้ว ท่าเรือแหลมฉบังตรวจละเอียด แต่เกิดคำถามว่าท่าเรืออื่นๆ ตรวจเข้มงวดหรือยัง เราไม่เห็นความพยายามหรือความกระตือรือร้นอย่างจริงจังกวาดชั้นเรื่องนี้ สุดท้ายคนรับกรรมคือเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงสุกรและประชาชน

ด้านนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตักค้าง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 161 ตู้ จากการตรวจสอบพบซากสัตว์ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน ประกอบกับไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตว์แพทย์ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพาหะของโรคระบาดสัตว์ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ กรมศุลกากรได้อายัดตู้ทั้งหมดและได้ดำเนินการจนคดีถึงที่สุดแล้ว 159 ตู้ น้ำหนักรวม 4,313,850 กิโลกรัม มีหนังสือส่งมอบให้ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เพื่อทำลายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกอบระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2563

นายพันธ์ทองกล่าวว่า ส่วนอีก 2 ตู้ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จึงไม่สามารถส่งมอบเพื่อทำลายได้ ที่ผ่านมารกรมศุลกากรได้ยื่นหนังสือให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในความผิดนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทสุกรมีชีวิต เนื้อสุกร และเครื่องในสุกร ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสุกรหรือชิ้นส่วนสุกรผิดกฎหมาย และการบริหารจัดการของกลาง ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

คต.ประกาศปรับมาตรการ นำเข้า-ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(กต.) เปิดเผยว่า กรมได้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงมาตรการนำเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์จำนวน 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2566 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยุงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อหน่วยงานรัฐ

สำหรับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2566 จะมีผลใช้บังคับวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนด 1.ห้ามนำเข้าไม้ท่อนทางด้านสุทธการในเขตจังหวัดตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และไม้แปรรูปทางด้านสุทธการในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งห้ามนำเข้าไม้พะยุงท่อน ไม้พะยุงแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยุง ที่นำเข้ามาจากกัมพูชาและ สปป.ลาว และ 2.ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ นอกเหนือจากที่ห้ามนำเข้าข้างต้น สามารถนำเข้าได้โดยต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกแสดงต่อกรมสุทธการประกอบการนำเข้า

ส่วนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยุงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2566 จะมีผลใช้บังคับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนด 1.ห้ามส่งออกไม้พะยุงท่อน ไม้พะยุงแปรรูป ไม้พะยุงล้อม สิ่งประดิษฐ์ ที่ทำจากไม้พะยุง 2.ไม้ท่อน ไม้แปรรูป นอกเหนือจากที่ห้ามส่งออกข้างต้น สามารถส่งออกได้โดยต้องขออนุญาตส่งออก 3.สิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ 4.ไม้บังคับกรณีการส่งออกไม้ยางพารา

ทั้งนี้ ในการออกใบอนุญาตส่งออก กรมฯ ต้องออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรมว.พาณิชย์พิจารณา ลงนามในระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2566 โดยจะมอบอำนาจให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานออกใบอนุญาตส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามระหว่างที่ประกาศทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ยังไม่มีผลใช้บังคับ ขอให้ผู้ประสงค์จะนำเข้า-ส่งออกสินค้าดังกล่าว ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center โทร. 1385

TRADE

Department clamps down on protected wood shipments

PHUSADEE ARUNMAS

The Commerce Ministry has issued two regulations prohibiting the importation of timber, processed wood and wooden artefacts, unless traders hold a certificate of import, in addition to barring playung (Siamese rosewood) exports.

The first prohibition comes into effect on July 17, with the latter enforced from Aug 16.

Ronnarong Phoolpipat, director-general of the Foreign Trade Department, said the measures are meant to align with the current trade situation.

Mr Ronnarong said the importation of timber logs through customs checkpoints in Tak, Kanchanaburi and Mae Hong Son provinces, as well as processed wood via Mae Hong Son

checkpoints, is prohibited.

The order also prohibits the import of playung logs, processed playung and artefacts made from playung from Cambodia and Laos.

However, the import of timber logs, processed wood and wooden artefacts that do not include these prohibited items is allowed with a certificate of origin, or evidence of permission for export presented to the Customs Department for importation.

He said the export of playung logs, processed playung wood, balled and burlapped playung tree, and artefacts made from playung wood is prohibited.

The export of timber logs and processed wood, other than the prohibited items listed earlier, is allowed but requires authorisation.

In addition, wooden artefacts and charcoal intended for export must have a certification letter for trading or export purposes, in accordance with forestry laws.

The export of rubberwood is not subject to these regulations, said Mr Ronnarong.

He said regarding the issuance of export permits, the department will establish ministerial regulations to determine the criteria, procedures and conditions.

This process is being approved by the commerce minister, said Mr Ronnarong.

The Royal Forest Department is the delegated authority to issue export permits, with the goal of streamlining communication between the public and government agencies by

designating a single agency for this purpose.

According to Commerce Ministry data, the value of Thailand's wood and wood product exports totalled 104 billion baht last year.

For the first four months this year, the export value was 36.4 billion baht, up 5.31% year-on-year.



Mr Ronnarong says the importation of timber logs through customs checkpoints in Tak, Kanchanaburi and Mae Hong Son provinces is prohibited.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11887

Col.Inch: 16.29 Ad Value: 17,919

ภาพข่าว: รักเกาะเต่า

หน้า: 5(บนขวา)

PRValue (x3): 53,757

คลิป: ชาว-เต่า



รักเกาะเต่า - ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย ประชาคมชาวเกาะ จำนวน 21 เกาะ และภาคีเครือข่าย 23 องค์กร ร่วมประกาศ ปฏิญญาชาวเกาะเนื่องในวันมหาสมุทรโลก เพื่อเดินหน้ารื้อฟื้นโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า สร้างเศรษฐกิจสีเขียวจากท้องถิ่นสู่สากล

จนท.การเงินอปท.5แห่งยักษ์ออก84ล้าน

กรุงเทพฯ ● วันที่ 14 มิ.ย.66 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พ.ต.อ.ประสงค์ เจริญพันธ์ รรท.ผบก.ปปป., นายกฤษณ์ กระแสเวส รองเลขาฯ ป.ป.ท., พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ.กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ป.ป.ท. และ พ.ต.ต.พิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์ ผอ.ผู้บริหารฝ่ายสืบสวน อ.กรุงเทพ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ stop cyber corruptions จับกุมเจ้าหน้าที่อปท. 5 แห่งที่ทุจริตยักษ์ออกเงินหลวง ที่มีการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดย พล.ต.ท.จิรภพกล่าว ก่อนหน้านี้เคยจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของเทศบาลต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่ยักษ์ออกไปกว่า 15 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต.วังโพรง จ.พิษณุโลก ที่ยักษ์ออกไปกว่า 44 ล้านบาท

ล่าสุดเปิดปฏิบัติการอีก 5 จังหวัด ที่พบความผิดในลักษณะเดียวกัน คือ น.ส.นฤมล ศรีรอดโทรอายุ34ปีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.นิลเพชร จ.นครปฐม ยักยอกเงิน 23 ครั้ง กว่า 8.3 ล้านบาท, น.ส.บัวสวรรค์ วงษ์สีดา อายุ 35 ปี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองหัวโพ จ.สระบุรี ยักยอกเงิน 84 ครั้ง กว่า 4.9 ล้านบาท, น.ส.ณัฐชยา สุขสวน อายุ 25 ปี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ห้วยยายจิว จ.ชัยภูมิ ยักยอกเงิน 60 ครั้ง กว่า 5.8 ล้านบาท, น.ส.ปนัดดา ศรีด้วง อายุ 29 ปี นักวิชาการการเงินและบัญชี อบต.โคกหล่าม จ.ศรีสะเกษ ยักยอกไป 8 ครั้ง กว่า 5.4 แสนบาท และนายยุทธนา บุญนำ อายุ 42 ปี ผอ.กองคลัง อบต.นาเขียง จ.นครศรีธรรมราช ยักยอกไป

59 ครั้ง เป็นเงิน 4 ล้านบาท และพบว่าโอนเงินให้ภรรยาและลูกจ้าง ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนี้ด้วย เบื้องต้นพบความเสียหายกว่า 84 ล้านบาท ด้าน พ.ต.ท.ศิริพงษ์เผยว่า จากการตรวจสอบประวัติการใช้เงินของผู้ต้องหาย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 64 พบว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ทั้งหมด.

รวบปลัดอำเภอสาว

รีดไบบอนญาตโรงแรม มีรอบคต.อนเงินหลวง

“ตำรวจสอบสวนกลาง” จับมือ “ป.ป.ท.” เปิดปฏิบัติการ “stop cyber corruptions” บุกจับเจ้าหน้าที่การเงิน อบต.5 แห่ง ใน 5 จังหวัด แอบโอนเงินหลวงเข้ากระเป๋าเสียหายรวมกว่า 84 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีปัญหาเพราะการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องเงินหละหลวม ★ มีต่อหน้า 18

รวบปลัดอำเภอ ☆ ต่อจากหน้า 1

ไม่มีการตรวจสอบ บางคนสารภาพก่อเหตุเพราะติดพนันออนไลน์ อีกคดีตำรวจ ปปป. ช้อนแผนรวบปลัดสาวเมืองกระบี่เรียกรับเงิน 1 แสนบาท ค่าต่อใบอนุญาตโรงแรม อ้างต้องเอาไปใช้ดูแลนายหลังถูกล่อลอบรับเงินคาร้านกาแฟยังปากแข็งปฏิเสธ ผวจ.กระบี่เดิน สั่งย้ายด่วนเข้าคุก พร้อมตั้งกรรมการสอบแล้ว ยันจะดำเนินการทางวินัยอย่างตรงไปตรงมา

ตำรวจสอบสวนกลางลุยจับข้าราชการทุจริตประพฤติมิชอบหลายคดี คดีแรกเปิดเผยขึ้นที่กอง

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มิ.ย. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบ.ช.ก. พ.ต.อ.ประสงค์ เจริญพันธ์ รรท.ผบก.ปปป. นายกฤษณ์ กระแสเวส รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.ศิริพงษ์ ศรีตุลาผอ.กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ป.ป.ท. และ พ.ต.ท.พิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์ ผอ.ผู้บริหารฝ่ายสืบสวน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ stop cyber corruptions เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 5 แห่ง ทุจริตยักยอกเงินหลวงเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นพบความเสียหายกว่า 84 ล้านบาท



พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช เผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินของ อปท. หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบ่งถึง ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีทำการยักยอกเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้จ่ายส่วนตัว ใช้อำนาจหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงรหัสการเบิกถอนเงินจากธนาคารได้ หลังจากก่อนหน้านี้เคยจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์ ยักยอกเงินหลวงไปถึง 215 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 15 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต.วังโพรง จ.พิษณุโลก ยักยอกเงินไป 132 ครั้ง เป็นเงินกว่า 44 ล้านบาท

“ทำให้เปิดปฏิบัติการเพิ่มเติมอีกใน 5 จังหวัดที่พบความผิดปกติขณะเดียวกันคือเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.นิลเพชร จ.นครปฐม ยักยอกเงิน 23 ครั้ง เป็นเงินกว่า 8 ล้าน 3 แสนบาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองหัวโพ จ.สระบุรี ยักยอกเงิน 84 ครั้ง เป็นเงินกว่า 4 ล้าน 9 แสนบาท ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ห้วยยายจิ๋ว จ.ชัยภูมิ ยักยอกเงิน 60 ครั้ง เสียหายกว่า 5 ล้าน 8 แสนบาท นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.โคกหล่าม จ.ศรีสะเกษ ยักยอกเงิน 8 ครั้ง เป็นเงินกว่า 5 แสน 4 หมื่นบาท และผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาเกลือ จ.นครศรีธรรมราช ยักยอกเงิน 59 ครั้ง เป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท เบื้องต้นพบว่าโอนเงินไปให้ภรรยาและลูกจ้าง ต้องถูกดำเนินคดีฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วย” ผบ.ช.ก.กล่าว

พล.ต.ท.จิรภพกล่าวอีกด้วยว่า สำหรับการตรวจจับกุมครั้งนี้ เบื้องต้นพบความเสียหายทั้งหมดกว่า 84 ล้านบาท เชื่อว่ายังมีหน่วยงานอีกหลายแห่งที่ยัง

☞ **คาหนังคาเขา** เจ้าหน้าที่ล่อจับ น.ส.สุธมาพร คงเหมือน ปลัดอำเภอเมืองกระบี่ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ หลังเรียกรับเงินค่าต่อใบอนุญาตดำเนินธุรกิจโรงแรม 1 แสนบาท อ้างเอาไปดูแลผู้ใหญ่ ถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ.

ลักลอบก่อเหตุแบบนี้อยู่ หลังจากนั้นจะร่วมสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยในฐานะเจ้าของบัญชีที่ใช้เบิกจ่ายเงินของทางราชการจนนำมาสู่การจับกุม

ด้าน พ.ต.ท.ศิริพงษ์ ศรีตุลา เผยว่า จากการตรวจสอบประวัติการใช้เงินของผู้ต้องหาทั้งหมดพบด้วยว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นหุ้นออนไลน์ หลังจากตรวจสอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2564 รวมทั้งตรวจสอบบัญชีเงินเดือนของผู้ต้องหาพบว่าไม่มีความสอดคล้องกับจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีด้วย สอบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกุมต่างรับว่า เมื่อได้รับคำสั่งผ่านการควบคุมบัญชีมาแล้วจะปิดการแจ้งเตือนการตัดเงินออก ทำให้ผู้ดูแลตรวจสอบในระดับที่สูงกว่าไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีเงินไหลออกจากบัญชีรวมทั้งบางคนมอรับรหัสผ่านให้กับคนที่ดูแลบัญชีด้วยความไวใจ บางคนเป็นญาติกันเองแต่ไม่ยอมทำตามระบบที่วางไว้ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากแบบนี้

ส่วนนายกฤษณ์ กระแสเวส เผยว่า การตรวจจับครั้งนี้เนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการเบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับระบบการเบิกจ่ายของ อบต.แต่ละแห่งจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน และต้องรายงานบัญชีที่โอนเงินไปด้วย แต่ส่วนใหญ่ที่พบคือ ผู้ที่ต้องร่วมตรวจสอบการโอนเงินจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมเพียงคนเดียวทั้งหมด จนกลายเป็นช่องว่างเกิดการทุจริตแบบนี้

รายชื่อผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมประกอบด้วย นายยุทธนา บุญนำ อายุ 42 ปี ผอ.กองคลัง อบต.นาเขียง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.นฤมล ศรีรอดไพร อายุ 34 ปี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.นิลเพชร จ.นครปฐม น.ส.ปนัดดา ศรีตัง อายุ 29 ปี นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.โคกหล่าม จ.ศรีสะเกษ น.ส.บัวสวรรค์ วงษ์สีดา อายุ 35 ปี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองหัวโพ จ.สระบุรี น.ส.ณัฐชา สุขสวน อายุ 27 ปี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบจ.ห้วยขาแข้ง จ.ชัยภูมิ

อีกคดี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบ.ท. พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ รรท.ผบก.ปปป. นายกฤษณ์ กระแสเวส รองเลขาธิการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.ศิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ.กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

ป.ป.ท. แดงจับกุม น.ส.ฐิณาพร คงเหมือน อายุ 42 ปี ปลัดอำเภอเมืองกระบี่ ซ้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ หลังถูกจับกุมบริเวณหน้าร้านกาแฟในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่

พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ เผยว่า เมื่อเดือน ส.ค.2565 มีผู้เสียหายประกอบธุรกิจโรงแรมที่ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ มอบหมายให้ผู้จัดการไปยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตธุรกิจโรงแรมและขออนุญาตเพิ่มจำนวนห้องพักโรงแรม กับเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกระบี่ ปรากฏว่าขณะนั้น น.ส.ฐิณาพรปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นผู้อำเภอลงนามในหนังสือรับรองการยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตฯ หลังยื่นคำร้องผ่านไปหลายเดือนแล้ว โรงแรมยังไม่ได้รับเอกสารการต่ออายุใบอนุญาต

“จนถึงเดือน พ.ค. น.ส.ฐิณาพรแจ้งมาว่า การต่อใบอนุญาตต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1 แสนบาทให้ผู้เสียหายนำมามอบให้ อ้างว่านำไปใช้ดูแลเจ้าหน้าที่ระดับสูง หากไม่นำมาให้จะไม่ส่งเรื่องขึ้นไปผู้เสียหายเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติจึงเข้าร้องทุกข์ที่บก.ปปป. จากนั้นวางแผนจับกุม นัดหมายให้ผู้ต้องหามารับเงินที่ร้านกาแฟในพื้นที่เมืองกระบี่ ถึงกำหนดนัดหมายผู้ต้องหาเดินทางมารับเงินของกลางเจ้าหน้าที่แสดงตัวจับกุม สอบสวน น.ส.ฐิณาพรให้การปฏิเสธ นำตัวส่ง สภ.เมืองกระบี่ ลงบันทึกประจำวัน ก่อนมอบหมายให้พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปปป.ดำเนินคดีต่อไป” พ.ต.อ.ประสงค์กล่าว

ที่ จ.กระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.กระบี่ กล่าวไว้ว่า จังหวัดได้รับรายงานเรื่องว่ามีตำรวจมาล่อซื้อและจับกุมปลัดอำเภอเมืองกระบี่ เรื่องการเรียกรับประโยชน์ ในเรื่องนี้ตนทำรายงานเข้าไปยังกรมการปกครองและสั่งการควนให้ปลัดคนดังกล่าวเข้ามาช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.กระบี่ พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไป ส่วนทางอาญาเป็นหน้าที่ทางตำรวจดำเนินการไป หลังจากนั้นผลสอบจะได้ข้อสรุปอย่างไรจะรายงานให้กระทรวงทราบอีกครั้งยืนยันว่าเรื่องการทุจริตในพื้นที่ จ.กระบี่ ตนสั่งการเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้ว หากตรวจสอบพบไม่ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธหรือไม่ก็ตามเราต้องดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสที่สุด จะไม่มีการปกป้องข้าราชการที่กระทำผิดไม่ว่าจะมาจากสังกัดใดก็ตาม

กวาดล้างอปท. 5จว.อมเงินหลวง

ตุลึงเสียหาย 90 ล้าน ซีปมเล่นพนันเกลี้ยง

รวบเจ้าหน้าที่ อปท. อดเงินหลวงเกือบ 90 ล้านบาท “บช.ก.” เผย ผนึกกำลัง 4 หน่วย ปปป.-ปปท.-ปปช.-ปปง. เปิดปฏิบัติการ จับกุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง **◆อ่านต่อหน้า 7**

อปท.

□ต่อจากหน้า 1

ส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัดทั่วไทย นครปฐม-สระบุรี-ชัยภูมิ-ศรีสะเกษ-เมืองคอน นอราษฏร์บังหลวง ตะลึง แต่ละคนยกยอกตั้งแต่หลักสิบล้าน-ร้อยครั้ง ก่อนนำเงินไปเล่นพนันออนไลน์ เมียกับลูกจ้างไม่รอดโดนสนธิร่วมคิดด้วย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มิ.ย. ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ รักษาการแทน ผบ.ก.ปปป., นายกฤษณ์ กระแสเวส รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) พ.ต.ท.ศิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ.กอง

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท., เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช., ปปป. และ พ.ต.ต.พิษณุ เอี่ยมสวัสดิ์ ผอ.ฝ่ายสืบสวน ธนาการกรูงไทย ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ stop cyber corruptions จับกุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 5 แห่ง ยกยอกเงินหลวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า ดำรวจ บก.ปปป. ได้รับประสานงานจากสำนักงาน ป.ป.ท. หลังตรวจสอบพบความผิดปกติ เบิกจ่ายเงินของ อปท. หลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีการโอนเงินผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี มีอำนาจหน้าที่

สามารถเข้าถึงรหัสการเบิกถอนเงินจากธนาคารได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่ยกยอกเงินหลวงไปถึง 215 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 15 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของ อบต.วังโพรง จ.พิษณุโลก ที่ยกยอกเงินไป 132 ครั้ง เป็นเงินกว่า 44 ล้านบาท

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ต่อมาวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ดำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.-ปปท.-ปปง. ได้เปิดปฏิบัติการเพิ่มเติมอีกใน 5 จังหวัด ที่พบความผิดในลักษณะเดียวกัน โดยจับกุมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.นิลเพชร จ.นครปฐม ยกยอกเงิน 23 ครั้ง เป็นเงินกว่า 8 ล้านบาท, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองหัวโพ จ.สระบุรี ยกยอกเงิน 84 ครั้ง เป็นเงินเกือบ 5 ล้านบาท, ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ห้วยยายจิว จ.ชัยภูมิ ยกยอกเงิน 60 ครั้ง เกือบ 6 ล้านบาท

ผบช.ก. ระบุว่า นักวิชาการการเงินและบัญชี อบต.โคกหล่าม จ.ศรีสะเกษ ยกยอกเงินไป 8 ครั้ง กว่า 5 แสนบาท และ ผอ.กองคลัง อบต.นาเขลียง จ.นครศรีธรรมราช ยกยอกเงิน 59 ครั้ง กว่า 4 ล้านบาท โดยพบว่าโอนเงินไปให้กับภรรยาและลูกจ้าง ซึ่งต้องถูกดำเนินคดีฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วย เบื้องต้นพบความเสียหายกว่า 84 ล้านบาท โดย

เชื่อว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานที่ลักลอบก่อเหตุ การตัดเงินออก ทำให้ผู้ที่ดูแลตรวจสอบใน
แบบนี้อยู่ หลังจากนี้จะร่วมสืบสวนจับกุมต่อ ระดับที่สูงกว่า ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีเงิน
ไป โดยต้องขอความร่วมมือจากธนาคารกรุง ไหลออกจากบัญชี บางคนมอบรหัสผ่านให้
ไทย ในฐานะเจ้าของบัญชีที่โอนบัญชีเงินของ กับคนที่ดูแลบัญชีด้วยความไว้วางใจ บางคน
ทางราชการ จนนำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป็น เป็นญาติกันเองและไม่ยอมทำตามระบบที่
เจ้าหน้าที่ อปท. 5 ราย ภรรยาถูกลักขังอีก 2 วางไว้ ทำให้เกิดความเสียหาย การตรวจจับ
ราย ทั้งหมดรวม 7 รายดังกล่าว ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติ ใน

ด้าน พ.ต.ท.ศิริพงษ์ เปิดเผยว่า ระบบการเบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่ง
จากการตรวจสอบประวัติการใช้เงินของผู้ ระบบการเบิกจ่ายของ อปท.แต่ละแห่งต้อง
ต้องหา พบว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน และต้อง
กับการเล่นพนันออนไลน์ตั้งแต่ปี 2564 รายงานบัญชีที่โอนเงินไปด้วย แต่ส่วนใหญ่
รวมทั้งเงินเดือนของผู้ต้องหาไม่มีความ ที่พบนั้นผู้ที่ต้องร่วมตรวจสอบการโอนเงิน
สอดคล้องกับจำนวนเงินในบัญชี ขณะที่ กลับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
การสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเมื่อได้รับรหัสผ่าน สามารถทำธุรกรรมเองได้จนกลายเป็นช่อง
การควบคุมบัญชีมาแล้วจะปิดการแจ้งเตือน ว่างให้เกิดการทุจริตแบบนี้.

การตัดเงินออก ทำให้ผู้ที่ดูแลตรวจสอบใน
ระดับที่สูงกว่า ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีเงิน
ไหลออกจากบัญชี บางคนมอบรหัสผ่านให้
กับคนที่ดูแลบัญชีด้วยความไว้วางใจ บางคน
เป็นญาติกันเองและไม่ยอมทำตามระบบที่
วางไว้ ทำให้เกิดความเสียหาย การตรวจจับ
ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติ ใน
ระบบการเบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่ง
ระบบการเบิกจ่ายของ อปท.แต่ละแห่งต้อง
มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน และต้อง
รายงานบัญชีที่โอนเงินไปด้วย แต่ส่วนใหญ่
ที่พบนั้นผู้ที่ต้องร่วมตรวจสอบการโอนเงิน
กลับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
สามารถทำธุรกรรมเองได้จนกลายเป็นช่อง
ว่างให้เกิดการทุจริตแบบนี้.



▲อมเงินหลวง...พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งระดมกำลังปฏิบัติการ stop cyber corruptions
จับกุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 5 แห่ง ยักยอกเงินหลวงไปเกือบ 90 ล้านบาท

POLITICS

Officials face embezzlement probes

Govt agencies lose 'millions' of baht

WASSAYOS NGAMKHAM

Officials from local administrative organisations (LAOs) in at least seven provinces have embezzled millions of baht from local government agencies, or are suspected of doing so, according to the Central Investigation Bureau (CIB).

The CIB was alerted to the thefts by the Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), which audited LAOs spending nationwide, said CIB commissioner Pol Lt Gen Jirapob Phuridet.

The PACC had detected embezzlement involving accounting officials at LAOs in at least seven provinces, he said. The officials stole the LAOs' money and wired it to their bank accounts for personal use, he said.

The LAOs is a general term covering the municipal offices and tambon administrative organisations (TAOs).

So far, police have pressed charges against accountants attached to the Lad Yao municipal office in Nakhon Sawan for allegedly making 215 unauthorised withdrawals amounting to 15 million baht from a LAO bank account.

A similar charge was laid against accountants at the Wang Prong TAO in Phitsanulok, who stole 44 million baht from the TAO office.

Pol Lt Gen Jirapob said police have also opened investigations into officials concerning alleged embezzlement at TAOs in five other provinces.

In Nakhon Pathom, accountants and financial officers were alleged to have colluded in siphoning 8.3 million baht via 23 bank account withdrawals

from the Nil Phet TAO where they work.

In Saraburi, financial officers illegally took 4.9 million baht from the Nong Hua Pho TAO through 84 withdrawals.

In Chaiyaphum, a local development officer acting as a financial staff member has been accused of illegally withdrawing from the Huai Yai Jew TAO's bank account 60 times for a total of 5.8 million baht.

In Si Sa Ket, alleged embezzlement worth 540,000 baht was committed by a financial specialist of the Khok Lam TAO.

In Nakhon Si Thammarat, 4 million baht was found to have disappeared from a bank account held by the Na Khliang TAO.

The money was found to have been transferred to accounts belonging to the wife of the TAO's director for finance and accounts owned by the family's domestic helper.

Police are broadening their probe by asking Krungthai Bank to run checks on other LAOs.

PACC deputy secretary-general Krit Krasaewes said LAO withdrawals usually require the consent of at least three officials but only one was needed in these cases.



■■ **เดิหน้าจัดทัพองค์กรแต่งตั้ง** ผู้บริหารระดับสูงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ บมจ.ท่ากลาง กรีน เอ็นเนอร์ยี หรือ TGE ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดชั้นนำล่าสุด “**พงศ์รินทร์ วนสุวรรณกุล**” ประธานกรรมการบริหาร TGE จะเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) พร้อมเสริมทัพทีมผู้บริหาร โดยแต่งตั้ง “**สุภาพ จันทวิทย์**” เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินคนใหม่ (CFO) และแต่งตั้ง “**สีปตระกูล บินเทพ**” เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ (CBDO) จากการจัดทัพองค์กรครั้งนี้มั่นใจว่าพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจแบบไร้รอยต่อเพื่อนำ TGE ก้าวเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทยและระดับภูมิภาคในอนาคตตามแผนงานที่วางไว้ ■■ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เอาใจคนรักการออมที่ต้องการผลตอบแทน



พงศ์รินทร์
วณสุวรรณกุล



ชาติอวยชัย
พุทธิชัยกุล

สูง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ “**เงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มทุนทรัพย์**” ยิ่งฝากยิ่งได้ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท รับผิดชอบแทนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี, ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.20 % ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 1.66% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม) เปิดบัญชีเงินฝากและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ■■ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง “**ชาติอวยชัย พุทธิชัยกุล**” เป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบภายในและภายนอก รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ■■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล

ทินฮูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,127

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4735

Col.Inch: 49.99 Ad Value: 56,338.73

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 169,016.19

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย



❖❖ หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ก้าวสู่ปีที่ 20 อย่างมั่นคง พร้อมสาระที่น่าติดตามกับ www.thunhoon.com คัมภีร์หุ้นเคียงข้างนักลงทุนทุกระดับ เจาะลึกทุกแง่มุมของตลาดเงินตลาดทุน ทุกซอกทุกมุมมอง จบในที่นี้ทีเดียว!!!

❖❖ เริ่มต้นกับความแรงที่ดูจริงไม่อยู่กับ บมจ. มาสเตอร์ สตีล หรือ MASTER!! ล่าสุดคือของเล่นคน "นพ.ระวีวัฒน์ มาศจมาดล" ผู้บริหารแห่งค่าย ตัดสินใจ เปิดอีก 10 ห้องผ่าตัดใหม่รับลูกค้าที่มียอดจองล้นถึงปีหน้า!!! เรียกว่าคุณมาพบหน้าพาลูกค้าแบบปากต่อปาก งานนี้น้ำขึ้นน้ำรีบตัก!! เห็นทีคงต้องเพิ่มห้องอีกเท่าตัวเป็นแน่แท้ เพราะดูจากยอดจองแล้ว ไม่ธรรมดาจริงๆ!! ❖❖ เสียใจแว่วๆ จากแดนไกล!!! ว่า กองเรือของ บมจ.พีลาทัส มารีน หรือ PLT อาจต้องออกจากฝั่งอีกแล้ว ในเร็วๆ นี้ "งานไม่ใหญ่แน่นอนะวิ" ส่วนงานที่จะรับขนส่งอะไร...ยังบอกไม่ได้ ขออุบไว้ก่อน... รอติดตามชมต่อไปไม่นานเกินรอ หลังเพิ่งแจ้งข่าวดีกว้างจาก OR รถยนต์ผลิตรถยนต์ที่ก้าวปีโตเรียมเหลว กินยาวอายุ 5 ปีไปหมดๆ แค่นี้ก็ทำให้บริษัทไทยรายได้เป็นกอบเป็นกำอยู่แล้ว!! ❖❖ เป็นไปตามคาดหมาย เรียกว่าบ่ประยั้งทุกครั้ง กับการจัดประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ชอส."GHB'S NPA Online Auction" เรียกว่าได้เม็ดเงินถึง 118 ล้านบาท!! ว่ากันว่ายืมหน้าขึ้นกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว!!!! ❖❖ พร้อมแล้ว!!! บมจ. ชีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) ได้ฤกษ์ตีเปิดเทรดไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (TMI-W2) จำนวนไม่

เกิน 335,720,445 หน่วย วันที่ 19 มิ.ย.66 นี้ มีอายุ 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ 1 ไปสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาแปลงสภาพ 1 บาท ล่าสุด! บอส์ใหญ่ "ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร" แอปกระซิบ...การออก TMI-W2 จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เพื่อรองรับโปรเจกต์ต่างๆ แถมยังช่วยผลักดันผลงานปีนี้ให้เติบโตก้าวกระโดดอีกด้วย!!...ถ้าใครยังไม่ซื้อหุ้นติด



>>> นพ.ระวีวัฒน์ มาศจมาดล



>>> ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

พอร์ต ย่ารอซักกันั้นจะ เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน!! ❖❖ วากลับมาที่ การก้าวสู่ปีที่ 4 "ช่อง 8" ไมเคิล อาร์เอส ล่าสุด จับมือแน่น "ไทยไฟท์" พันธมิตรยักษ์ใหญ่สุดแกร่ง เซอร์ไพรส์คอนเทนต์อัปเดต "THAI FIGHT LEAGUE" สู่ระดับโลก!! งาน "นงลักษณ์ งามโรจน์" หนึ่งในทีมบริหาร การันตีคุณภาพ!! แม้ว่า เสริมทัพคอนเทนต์ของช่อง 8 ในการสร้างความมั่นคงแบบทะลุจอกับตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของไทย ตั้งเป้าสร้างเรตติ้งให้เป็นรายการมวยอันดับ 1 ในทุกๆ วันอาทิตย์ ซึ่งส่งผลต่อเรตติ้งของเดิโตขึ้นที่เป้าหมาย 35% ชนิดทลายห้วง !!! ❖❖ วากลับมาที่ "ปรมัตต์ จุฬาริษ" CFO บมจ. เซวี สตีล อินดัสทรี หรือ CHOW แจกข่าวดีไถ่ถอนหุ้นกู้ถั้ยั้งทั้ง 1,140 ล้าน!!!

รหัสข่าว: C-230615016052 (15 มิ.ย. 66/05:39)

หน้า: 1/2

iNewsClip

Datxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND

02-253-5000, 02-651-4700

02-253-5001, 02-651-4701

help@iqnewsclip.com

กับหุ่น

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,127

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4735

Col.Inch: 49.99 Ad Value: 56,338.73

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 169,016.19

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย

งานนี้เรื่องเครื่องลุยพลังงานทดแทนเต็มกำลัง หลังตลาด
โตวันโตคืนจากค่าน้ำมันพุ่ง และนโยบาย Net Zero จากภาครัฐและ
เอกชนรายใหญ่ พร้อมโซลาร์ฟาร์ม 2 กวาด PPA Solar เข้ามืออีก
15 เมกะวัตต์ !!! แหมว่า หุ่นยอดสะสมในมือแตะ 100 เมกะวัตต์
มันใจลึนปี่มียอดทะลุ 150 เมกะวัตต์ตามเป้า ชนิดกองทัพ CHOW
ยิ้มปลื้มหายเหนื่อยกันทั้งขบวนเลยทีเดียวนะ!! ❖❖ สู้ท้ายและท้ายสุด



>>> นางลิษณีย์ งามโรจน์



>>> ประมัตต์ จุฬานิช

กับ “รศยา เขียววรรณ” หนึ่งในทีมบริหาร บมจ. โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.
ล่าสุด ร่วมมือกับ บริษัท มีเรนต์ สเตล จำกัด ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของ
ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพลังงาน
สะอาด งานนี้ มีเรนต์ สเตล มีแผนที่จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเหล็ก
คุณภาพสูงในไทย เน้นใช้พลังงานสะอาด ทั้งในกลุ่มพลังงานแสง
อาทิตย์ และพลังงานลม โดยคาดว่าจะมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 150 เมกะวัตต์!! ชนิดชิตีช่วงชั้ววาล!! ☺

ขาโจ๋ปากซอย

จับสัญญาณดอกเบียขาขึ้น
จุดกำลังซื้ออสังหาฯต่ำ3ล้านสะดูด!
24



จับสัญญาณดอกเบียขาขึ้น จุดกำลังซื้ออสังหาฯต่ำ3ล้านสะดูด!

ดอกเบี้ยขึ้น 0.25% ต้องผ่อนเพิ่มเดือนละกี่บาท

เงินกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	ยอดผ่อนชำระต่อเดือน	เงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้น 0.25%
3,000,000	6.00%	20,000	
	6.25%	20,500	+500
	6.50%	21,000	+500
	6.75%	21,500	+500
	7.00%	22,100	+600
	7.25%	22,600	+500
	7.50%	23,100	+500
	7.75%	23,700	+600
	8.00%	24,200	+500
	8.25%	24,700	+500
	8.50%	25,300	+600
	8.75%	25,800	+500

Scenarios	หน่วยโอนฯที่อยู่อาศัย ปี 2566 F	YOY
Worst Case	317,485	-19.2%
Base Case	352,761	-10.2%
Best Case	388,038	-1.2%

Scenarios	หน่วยโอนฯที่อยู่อาศัย ปี 2566 F	YOY
Worst Case	915,154	-14.1%
Base Case	1,016,838	-4.5%
Best Case	1,118,522	5.0%

ที่มา : ตารางคำนวณของธนาคารอาคารสงเคราะห์ | กราฟจาก กรุงเทพธุรกิจ | 15/6/2566

บุษกร กุ๊ส
กรุงเทพธุรกิจ



แนวโน้มขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ล่าสุดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2% ต่อปี มีผลทันที! ส่งผลให้ธนาคารต่างทยอยปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สำคัญการขอสินเชื่อธนาคารใหม่เข้มงวดมากขึ้นเพราะยอดผ่อนชำระเพิ่มขึ้น มีผลต่อการพิจารณารายได้รวมของผู้ขอสินเชื่อโดยเฉพาะบ้านและคอนโดมิเนียมต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อวงสะดุด!

วิชัย วิรดกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้อาจกระทบต่อ

ขึ้น 1 บาท หรือ 1% ไม่เกินนี้ ในลักษณะของการทยอยขึ้นไตรมาสละ 0.25% แต่ปรากฏว่า 2 ไตรมาสแรกขยับขึ้น 0.75% สะท้อนให้เห็นว่า ดอกเบียนโยบายขึ้นเร็วกว่าการคาดการณ์! หากสหรัฐยังคงใช้มาตรการดอกเบี้ยในการหยุดเงินเฟ้อซึ่งหมายความว่า อัตราดอกเบี้ยเมืองไทยมีโอกาสขึ้นได้อีกจากที่มีการประมาณการสูงสุด 0.75% มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 1-1.25% หรือ อาจไปถึง 1.5% จะส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก

นั่นหมายความว่า ตลาดอสังหาฯ ได้เข้ามาอยู่ในสมมติฐานที่เลวร้าย (Worst Case) ไม่ใช่อยู่ในระดับ Base Case โดยคาดการณ์ว่า หน่วยโอนฯที่อยู่อาศัยในปี 2566 จะมีจำนวน 317,485 units หรือติดลบ 19.2% ขณะที่มูลค่าโอนฯที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 915,154 ล้านบาท ติดลบ 14.1%

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ย จะกระทบกับคนที่ซื้อใหม่ในทุกระดับราคา แต่ที่ชัดเจนคือคนที่มียาวยุติหรือรายได้ปานกลาง อาจชะลอการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินได้ดอกเบี้ยต่ำ ระยะสั้นไปผูกกับ MRR หรือ MLR ในปี 2 ปีที่ 3 ฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นจะทำให้ฐาน MRR หรือ MLR ขึ้นตามไปด้วย

“การคำนวณเงินงวด เงินที่ต้องจ่ายต่องวดสูงขึ้น หากต้องการผ่อนเท่าเดิมวงเงินกู้ก็จะต้องลดลง เพราะความสามารถในการกู้จะลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น นั่นหมายความว่า คนที่ซื้อบ้านราคาไม่แพงจะมีปัญหาค่างวดผ่อนเพิ่มขึ้นทำให้ชะลอการตัดสินใจซื้อ”

ส่วนในกลุ่มที่ซื้อบ้านราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการซื้ออสังหาฯ เพื่อลงทุน

ปล่อยเช่า ต้นทุนสูงขึ้น จากงวดผ่อนเพิ่ม
ขึ้นทำให้การลงทุนสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมี
มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ต่อมูลค่าหลักประกัน (แอลทีวี) ทำให้คนเผชิญ
ปัญหา 2 เด้ง!

ตั้งแต่ผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย
ทำให้คนชะลอการตัดสินใจ เด้งที่สอง
มาตรการแอลทีวีทำให้กู้ได้แค่ 80% ทำให้ผู้
ที่ต้องการลงทุนซื้ออสังหาฯ ปล่อยเช่าต้อง
ควักเงินเพิ่ม ส่งผลให้กลุ่มนักลงทุนชะลอ
การซื้อคอนโดปล่อยเช่า โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อ
ราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทเท่านั้น

วิจัยกล่าวว่า หลังจากนี้ต้องรอดูตัวเลขการ
โอนกรรมสิทธิ์ ส่วนตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์
ไตรมาสแรกที่ผ่านมา จะเห็นว่าในกลุ่มที่
อยู่อาศัยราคาถูก "ลดลง" โดยหน่วยโอน
กรรมสิทธิ์เทียบไตรมาสแรกปีเดียวกับไตรมาสแรก
ปีก่อนหน้า ในภาพรวมกลุ่มราคาไม่เกิน
3 ล้านบาทลดลง ราคาไม่เกิน "ล้านบาท"
ลดลง 11% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ราคา
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ลดลง 4.4% ราคาไม่เกิน
2 ล้านบาท ลดลง 5.2%

ในช่วง 3 เดือนแรก แม้อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
2 ครั้ง แต่ยังไม่กระทบกลุ่มราคา 3-5 ล้านบาท
เนื่องจากมีกลุ่มที่จองซื้อไว้และยังได้ราคาโปร
โมชัน แต่เชื่อว่าหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นครั้งที่ 3
อาจเริ่มส่งผลกระทบต่อระดับราคาถัดมา คือ
3-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุด ในตลาด
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะเป็น
กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากค่าธรรมเนียมการ
โอนและจดทะเบียน ขณะที่ราคา 2-3 ล้านบาท
ลงมาได้รับสิทธิในการลดค่าธรรมเนียมการ
โอนและจดทะเบียน

"ผลกระทบจากดอกเบี้ยจะกระทบตลาด
อสังหาฯ แต่ละเซกเมนต์ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
สะท้อนให้เห็นจากยอดปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้น
ทำให้โอนไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อบ้านราคา
ไม่แพง แต่หากดอกเบี้ยมีทิศทางปรับขึ้นอีก
ผลกระทบอาจขยับไปในกลุ่ม 5-7 ล้านบาท
เริ่มชะลอการซื้อ เพื่อรอดูทิศทางดอกเบี้ย
ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่ง"

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อาจ

ไม่ได้กระทบมากเท่าช่วงแรก เพราะคาด
การณ์อยู่แล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพียงแต่
มาเร็วกว่าที่คิด! ว่าจะขึ้นในครึ่งปีหลัง โดยมี
ผลต่อผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยระดับล่างที่มี
รายได้น้อยทำให้ความสามารถในการซื้อ
ลดลง ที่สำคัญเป็นต้นทุนของเงินกู้

"หวังว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็น
ครั้งสุดท้าย หากมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก แล้ว
ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ ยังไม่มีมาตรการอะไร
ออกมากระตุ้นจะส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาฯ
ค่อนข้างมาก เพราะนโยบายหรือมาตรการ
จากรัฐบาลส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจใ
วงกว้าง"

ปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พุกา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัย
ที่ทำให้อสังหาฯ ปี 2566 ที่ส่งผลต่อบ้าน
และคอนโดระดับล่างราคาต่ำกว่า 3 ล้าน
บาท มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ราคาล้านต้นๆ สูงกว่า 50% สวนทางกับต้นทุน
อสังหาฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% จากภาวะเงินเฟ้อ
กลายเป็นปัจจัยลบที่กระทบตลาด

"ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ
อสังหาฯ หันมาทำตลาดบ้านระดับกลาง-บน
มากกว่าบ้านและคอนโดราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท
ที่มีปัญหาด้านกำลังซื้อ พุกาได้ปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการหันมา
ไฟท์บ้านหรูราคา 10-30 ล้านบาทมากขึ้น
เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็น 20% อาทิ
โครงการเดอะปาล์ม บางนา-วงแหวน"

ทั้งนี้เดิมพุกามีสัดส่วนบ้านและคอนโด
ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทราว 70% ของพอร์ต
ได้รับผลกระทบ จึงชะลอเปิดตัวโครงการแล้ว
หันมาขยายสัดส่วนระดับล่างแทน ปีนี้หากจีดีพี
ขยายตัว 3% ตลาดอสังหาฯ น่าจะเติบโต 5-7%

ดังนั้น ปีนี้พุกายังคงเน้นทำตลาด
แนวราบ ตั้งเป้าหมายให้ทำรายได้เป็น 80%
ของพอร์ต ส่วนคอนโดเน้น "โลว์ไรส์" เพราะ
คืนทุนเร็วกว่า



ร่วมมือ : นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายอัสตีโอะ คุโรดะ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEXI) พบปะหารือกับ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนบริการประกันการส่งออกและบริการประกันความเสี่ยงการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยที่ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปยังประเทศที่สามและลงทุนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง



ข่าวสั้น

ไอแบงก์ครบรอบ 20 ปี

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีธนาคารในวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ในโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทั้งในส่วนของเงินฝากประจำ 20 เดือน "ไอแบงก์ 20 ปี บารอถัด" ที่ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้สูงสุด 20% ต่อปี สำหรับสินเชื่อ ไอแบงก์ได้ออกผลิตภัณฑ์หลากหลายช่วงครบรอบ 20 ปี อาทิ สินเชื่อ "งานดี มีเงิน" สินเชื่อ "บ้านมี หนี้ลด" และสินเชื่อ "ทรัพย์สินดี มีสุข" โดยทุกผลิตภัณฑ์มีเป้าประสงค์จะลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อให้เป็นหนี้ที่มีความสุข อยู่ในวิถีที่ผ่อนชำระได้และไม่ทำให้การมีที่อยู่อาศัยต้องเป็นปัญหาทางการเงิน

สำหรับการพัฒนา Mobile Banking ที่ธนาคารได้พยายามดำเนินการมาโดยตลอด เมื่อถึงวันที่ผ่านมา ไอแบงก์ได้ลงนามร่วมกับผู้พัฒนาแอปเป้าตั้งแล้ว เพื่อที่จะพัฒนาการให้บริการทางการเงินของธนาคารสะดวกสบายผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ภายในแพลตฟอร์มเป้าตั้งซึ่งปัจจุบันมีใช้งานมากกว่า 34 ล้านคน โดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จและสามารถให้บริการธุรกรรมสำคัญได้ประมาณปลายปี 2566 นี้

พร้อมกันนั้น จัดพิธีขอพรเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในพิธีได้รับเกียรติจากผู้แทนจุฬาราชมนตรีนายอรุณ บุญชม เป็นประธานอัญเชิญบทธอพร เลขาธิการจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ ร่วมกับคณะอัญเชิญบทธอพระดับประเทศ นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าพรรคประชาชาติ ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันกิจการอิสลามของประเทศไทย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและอำนวยพรเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย.

การเมืองไม่นิ่งจุดเศรษฐกิจจวบ เข้าเต็มดอกเบี๋ยฟุ้ง-พิษ'ค่าไฟ'

สอท.ชี้ดัชนีอุตสาหกรรมตัว เศรษฐกิจห่วงทุนนอกแผ่น ธปท.ย่นงบ67เข้า3เดือน 'เศรษฐกิจ'ย้ายทุนต่างชาติกังวลตั้ง รม.ล่าช้า ส.อ.ท.เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมร่วงยกแผง 2 เดือนติด ทั้งคำสั่งซื้อ- ยอดขาย-การผลิต-ผลประกอบการ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

เศรษฐกิจจวบ

หอการค้าจับมือบสย.เคลื่อนศก.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ทีมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยั่งยืน หรือโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเคลื่อนเศรษฐกิจชนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั่วประเทศ ร่วมเป็นสมาชิกสมทบหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยกกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน บูรณาการและขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจแต่ละมิติ ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพิ่มขีดแข่งขัน ให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ตั้งเป้าสมาชิก2แสนใน2ปี

นายสนั่นกล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งหอการค้าไทยในปี นี้ หอการค้าได้ต่อยอดความสำเร็จจากแนวทาง Connect the Dots ด้วยแนวคิด

Connect-Competitive-Sustainable ดังนี้ 1.Connect หอการค้ามีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มเครือข่ายสมาชิก จากเดิม 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ในอีก 2 ปีนับจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเอสเอ็มอีไทย 2.Competitive หอการค้าให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ โดยปัจจุบันหอการค้าอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ ENHANCING SMEs CAPABILITY FOR COMPETITIVENESS เพื่อช่วยยกระดับเอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางการตลาดใหม่ๆ

นายสนั่นกล่าวว่า 3.Sustainable หอการค้าให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยเฉพาะแนวทางบีซีจี และอีเอสจี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกำลังจะกลายเป็นกติกาใหม่ของการค้าขายในโลก

มอบส่วนลดอบรม-ค่าธรรมเนียม

“สำหรับการลงนามในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่การเป็นสมาชิกหอการค้าไทย ร่วมกับ บสย. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หอการค้าพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้า ให้กับ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไทย ที่ร่วมเป็นสมาชิกสมทบของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับสู่ความเข้มแข็งในอนาคต และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเชื่อมภาคธุรกิจทุกขนาดเข้าไว้ในห่วงโซ่มูลค่าเดียวกัน เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายสนั่นกล่าว

นายสิทธิกรกล่าวว่า นับเป็นโครงการความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง บสย. และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพื่อความยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไปและลูกค้า บสย. ร่วมเครือข่ายสมาชิกสมทบ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรมากมาย อาทิ อบรมหลักสูตรธุรกิจกลุ่มวิชาต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม ส่วนลด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บสย.ได้ช่วยเหลือลูกค้า คำประกันสินเชื่อ บสย. และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไปสามารถเข้าร่วมเครือข่ายสมัครเป็นสมาชิกสมทบที่สมัครภายในปี 2566 เฉพาะช่องทางไลน์ @tcgfirst เท่านั้น ด้วยอัตราค่าสมาชิกพิเศษ 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเวด) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน-30 ธันวาคม 2566 นี้

เอกชนย้ำเร่งตั้งรับให้เร็ว

นายสนั่นกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่า ทางหอการค้าย้ำมาตั้งแต่ต้นว่าต้องให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทำให้ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เกิดความลังเลใจ และอีกเรื่องคือหากรัฐบาลจัดตั้งช้า การใช้งบประมาณของประเทศในปีงบประมาณ 2567 จะออกมาใช้ไม่ทัน “ตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าการทองเที่ยวก็มา เรื่องภาคบริการก็มาแบบนี้แล้ว สิ่งที่สำคัญ คือจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนอย่างไรบ้าง ไม่เช่นนั้นแทนที่เม็ดเงินจะไหลเข้าประเทศ ก็จะไม่ออก

ไปแทน จึงอยากฝากทุกพรรคการเมือง ช่วยกันให้การจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าเป็นไปได้ ถ้าทำได้ในเดือนกันยายน ประชาชนก็คงมีความพอใจ และได้เห็นความชัดเจนของแนวทางบริหาร หรือนโยบายประเทศว่าจะเป็นอย่างไร” นายสนั่นกล่าว

เป็นกระบอกเสียง-สร้างเชื่อมั่น

นายสนั่นกล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มมีนักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสอบถามถึงสถานการณ์การเมือง การจัดตั้งรัฐบาล และไม่ใช่เพียงเฉพาะนักลงทุนเท่านั้น แต่สถานทูตต่างประเทศต่างๆ ก็ถามเข้ามาเช่นกันว่า เมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาทต่อวัน จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และปัญหาราคาค่าไฟฟ้า รัฐบาลจะหาทางลดต้นทุนได้หรือไม่ ซึ่งทุกที่ต่างก็ถามในคำถามลักษณะเดียวกันมา ซึ่งหอการค้าก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทางรัฐบาล ช่วยตอบคำถามเหล่านี้

เลือกตั้งต้นเชื่อมั่นสูรรอบ53ด.

นายพูนพงษ์ ศึกษานิเทศศาสตร์การคำ (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ในเดือนพฤษภาคมปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.6 ซึ่งอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 สูงสุดในรอบ 53 เดือน และปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 53.5 อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว มาตรการภาครัฐจากการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ากลุ่มครัวเรือน ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง รวมถึงเป็นเดือนของการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจมาก หากพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น 9 ด้าน คือ เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก มาตรการของรัฐบาล สังคม/ความมั่นคง การเมือง/การเลือกตั้ง ภัยพิบัติ/โรคระบาด ราคาสินค้าเกษตร ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ พบว่า ปัจจัยด้านการเมืองและการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในเดือนมกราคม 2566 ประชาชนเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเป็นด้านการเมืองและการเลือกตั้งร้อยละ 5.7 ต่อมาปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 7.8, 9.2 และ 13.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ตามลำดับ สำหรับเดือนพฤษภาคมที่เป็นช่วงของการเลือกตั้ง ปัจจัยด้านการเมืองปรับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 19.9 หากวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นจำแนกตามภูมิภาค ช่วงอายุ อาชีพ และรายได้ ของเดือนพฤษภาคมเทียบกับเดือนมกราคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

เหตุเชื่อมั่นปัจจัยศก.-การเมือง

“ภาคกลาง ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5.2 เป็นร้อยละ 22.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.0 เป็นร้อยละ 22.0 ภาคเหนือ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.1 เป็นร้อยละ 21.3 ภาคใต้ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 18.3 กรุงเทพฯและปริมณฑล ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.7 เป็นร้อยละ 17.1” นายพูนพงษ์กล่าว

นายพูนพงษ์กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 14.5 อายุ 20-29 ปี ปรับเพิ่มจากร้อยละ 7.1 เป็นร้อยละ 19.0 อายุ 30-39 ปี ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5.6 เป็นร้อยละ 19.1 อายุ 40-49 ปี ปรับเพิ่มจากร้อยละ 4.9 เป็นร้อยละ 21.9 อายุ 50-59 ปี ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 18.5 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.2 เป็นร้อยละ 25.4

นายพูนพงษ์กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า พนักงานเอกชน ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5.6 เป็นร้อยละ 26.1 ผู้ประกอบการ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5.3 เป็นร้อยละ 20.3 รับจ้างอิสระ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.1 เป็นร้อยละ 19.6 พนักงานของรัฐ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 6.1 เป็นร้อยละ 18.3 ไม่ได้ทำงาน/บ้านอยู่ ปรับเพิ่มจากร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 18.0 นักศึกษา ปรับเพิ่มจากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 14.8 เกษตรกร ปรับเพิ่มจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 11.2

นายพูนพงษ์กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมที่จัดทำโดย สนค. ปรับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคและกลุ่มอาชีพ สาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจรอรลงมาเป็นกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งที่มีสัดส่วนปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในเดือนนี้ หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การเมืองมีความชัดเจน น่าจะรักษาให้ระดับของความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในช่วงเชื่อมั่นได้อย่างต่อเนื่อง

ส.อ.ท.เผยดัชนีร่วงยกแผงทุกตัว

นายเกรียงไกร เชียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566 จากการ

สำรวจผู้ประกอบการ 1,327 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. อยู่ที่ระดับ 92.5 ปรับตัวลดลงจาก 95.0 ในเดือนเมษายน ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนี พบว่าปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ทั้งดัชนีคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

นายเกรียงไกรกล่าวว่า สำหรับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยลบจากการส่งออกของไทยที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้อุปสงค์จากประเทศคู่ค้าลดลง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงผันผวน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะราคาพลังงาน ที่ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหานี้ครัวเรือนทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเมืองหลังเลือกตั้งที่ยังไม่แน่นอน และยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว

หวั่นจุดจีดีพีลดลง1-1.5%

“นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง จึงได้มีการหยุดและชะลอการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันยังมีความอึมครึม และกังวลว่าหากมีการประท้วงหรือลดถนนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวเดิมคาดว่าจะในปี 2566 จะอยู่ที่ 30 ล้านคน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงทันทีจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย ดังนั้น หากการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่หากจัดตั้งล่าช้าหรือยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นปี 2566 จะส่งผลให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ลดลง 1-1.5% จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 3.5% ก็อาจจะลดลงเหลือเพียง 2-2.5% เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ต้องประเมินตามสถานการณ์อีกครั้ง” นายเกรียงไกรกล่าว

ชี้ศก.โลกปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย

นายเกรียงไกรกล่าวว่า แม้ในปี 2566 จะมีปัจจัยลบถาโถมค่อนข้างเยอะ แต่ยังคงมี

ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่ในปีนี้มีแนวโน้มเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อภาคการส่งออกอีกด้วย

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ขณะนี้ดัชนี คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 104.3 ปรับตัวลดลง จาก 105.0 ในเดือนเมษายน เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนประกอบการของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเอสเอ็มอี รวมทั้งทำให้การลงทุนจากต่างประเทศลดลง ขณะที่ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลก ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย

ชงภาครัฐ3ข้อช่วยเอสเอ็มอี

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ได้แก่ 1.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง อาทิ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพิ่มเสริมสภาพคล่อง การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับเงื่อนไขการค้ำประกันสินเชื่อให้มีความยืดหยุ่นขึ้น 2.สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยและช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออก และ 3.เร่งให้มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศทางการเมือง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

คาดงบปี'67ล่าช้า1ไตรมาส

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธปท. กล่าวในงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 2/2566 ถึงความกังวลว่าในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ โดยในส่วนของนโยบายการคลังอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน

เพียงพอจะใส่ไปในกรณีพื้นฐานว่านโยบายด้านการคลังจะเป็นอย่างไร มีเพียงกรอบงบประมาณที่อนุมัติไว้แล้วในปี 2566 และ 2567 ที่ใช้เป็นฐานในการพิจารณาไปก่อน และค่อนข้างชัดเจนว่างบประมาณปี 2567 อาจจะล่าช้าไป 1 ไตรมาส อีกทั้งเห็นว่ามีเวลาเพียงพอที่จะรอดูความชัดเจนของรัฐบาลใหม่ที่ จะเข้ามาจัดตั้ง และมีความเสี่ยงด้านสูงว่ารัฐบาลใหม่จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น อาจส่งผลให้เศรษฐกิจร้อนแรงขึ้น อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้แรงกดดันด้านอุปสงค์สูงขึ้น

“ทั้งนี้ได้ประเมินภาพเศรษฐกิจปี 2566 จะขยายตัวได้ในระดับ 3.6% และปี 2567 ที่ 3.8% โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้ มีแรงส่งที่สำคัญจากภาคการท่องเที่ยว จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ระดับ 29 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 35.5 ล้านคน ในปี 2567 และการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าปีนี้ติดลบ 0.1% แต่มีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งปีหลัง และคาดว่าภาคการส่งออกไทยจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ที่ระดับ 3.6% ในปี 2567” นายปิติกล่าว

ขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบสินเชื่อ

นายสุรช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธปท. กล่าวถึงกรณีเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงจะกระทบกับผู้กู้และการผ่อนชำระหนี้หรือไม่ หลังจากมีแนวโน้มค่าชำระ 30-90 วัน หรือเอสเอ็มอี ใกล้จะตกขึ้นเป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) มากขึ้นว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดการขยายตัวของสินเชื่อ และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดการขยายตัวของคุณภาพของสินเชื่อ เช่น สินเชื่อเช่าซื้อ ในช่วงก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยมีการแข่งขันสูง ทำให้ต้องประเมินความสามารถชำระหนี้ลูกค้า เพราะในช่วงแข่งขันมากอาจมีข้อจำกัดบางอย่างแต่ไม่สามารถนำมาเทียบหนึ่งต่อหนึ่งกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น จะมองว่าเป็นผลกระทบที่เกิดโดยตรงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดคงไม่ได้

“แม้ดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) ปรับเพิ่มขึ้น แต่มีสินเชื่อเดิมที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ดอกเบี้ยปรับขึ้น เพราะกลุ่มนี้ดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ แต่สินเชื่อปล่อยใหม่ มีดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นบ้าง เช่น บางสัญญาอย่างสินเชื่อเช่า

ซื้อรถยนต์ และหากจ่ายค่างวดสินเชื่อบ้านด้วย ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น” นายสุรชกล่าว

เศรษฐกิจต่างชาติกังวลตั้งรับ.ซ้ำ

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค พท. และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นักลงทุนต่างชาติมีความกังวลเรื่องของการเมืองไทยว่า ได้พบปะและพูดคุยกับนักลงทุนเป็นประจำ ตอนที่ออกจากวงการธุรกิจมาเข้าสู่วงการการเมืองต่างชาติอยากพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน และเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์มีการจัดสัมมนาออนไลน์ มีนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 85-170 คน ได้สอบถามถึงปัญหาบ้านเมือง สิ่งต่างชาติห่วงใยมากที่สุดคือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง มีสิ่งดี อยู่เยอะมาก แต่ความไม่แน่นอนของรัฐบาลรักษาการทำให้การลงทุนหยุดชะงัก ต่างชาติอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว ในฐานะที่ทำงานกับพรรค พท.ก็ได้แถลงถึงเจตจำนงชัดเจนว่าจุดยืนของพรรค พท. อยากให้พรรคการเมืองที่ไปทำเอ็มโอยูมาจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว และอยากให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค ก.ก. เป็นนายกฯ น่าจะช่วยผ่อนคลายนโยบายไปได้เยอะ

ชี้มีตัวแปรเยอะทำเหนื่อย

เมื่อถามว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา 1 เดือนแล้ว แต่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีความคืบหน้า จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ก็เหนื่อย เพราะมีปัจจัยเยอะตัวแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเป็นที่น่ากังวลของนักลงทุน ทั้งนี้หากตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว ก็คงไม่มีแนวโน้มที่นักลงทุนจะย้ายฐานการผลิต แต่ที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ด้วย ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ก็น่าจะสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยเยอะ อย่างไรก็ตาม การเดินสายพบกับนักธุรกิจของนายพิธา ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความมั่นใจว่ารัฐบาลใหม่พร้อมที่จะเข้ามาสานต่อเรื่องของการลงทุน และความตั้งใจของว่าที่นายกรัฐมนตรีก็เป็นเจตจำนงที่ดีที่เข้าใจถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความต้องการของเอสเอ็มอี ทำให้เมื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือเลือกนายกฯได้ น่าจะดึงดูดความสนใจให้มีการกลับมาลงทุนในประเทศไทยได้อีกครั้ง

ทุนนอกรอความชัดเจนต้งรบ.

เมื่อถามว่าหากไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เรื่องของการลงทุนจะเป็นอย่างไรต่อไป นายเศรษฐากกล่าวว่า อย่าเพิ่งพูดว่าถ้าอย่างนั้น ถ้าอย่างนี้ดีกว่า วันนี้อยู่กับความเป็นจริงก่อนดีกว่า ตอนนี้อยู่ในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ มีความเป็นไปได้สูงว่าพรรคร่วมรัฐบาล 8 พรรคจัดตั้งรัฐบาลได้ แม้จะมีตัวแปรมาบ้าง มีความล่าช้าไปบ้าง ทั้งนี้มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ และนักลงทุนก็อยากให้เกิดขึ้นได้เร็ว จากการที่คุยกับเพื่อนนักธุรกิจต่างชาติที่อยากย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทยก็มีหลายรายเพียงแต่คอยรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งเข้ามาบริหารจัดการอย่างเต็มที่

ราคาตัวบินมีผลต่อเที่ยวไทย

นายวิลเฟรด ฟาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท Klook แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยอยู่ระหว่างการฟื้นตัว โดยเชื่อว่าจะฟื้นกลับมาเทียบเท่าปี 2562 ได้ในช่วงปี 2567 หากไม่มีสถานการณ์เสี่ยงอะไรมากระทบเพิ่มเติม อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่มีการปะทะกันแบบรุนแรงมากอีกครั้ง รวมถึงกฎแฉสำคัญที่จะฟื้นการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวในเอเชีย เป็นเรื่องเที่ยวบินที่ต้องเพิ่มมากขึ้น และราคาตัวเครื่องบินที่ต้องไม่อยู่ในระดับสูงมากเกินไป เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงแล้ว ขณะนี้เป็นราคาที่ผลจากดีมานด์ซัพพลายเป็นหลัก โดยหากไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควร ปัจจัยด้านสายการบินจะเป็นตัวบล็อกการฟื้นตัวของท่องเที่ยวไทย

นายวิลเฟรดกล่าวว่า สำหรับความไม่แน่นอนทางการเมือง ทั้งการจัดตั้งรัฐบาล และความวุ่นวายต่างๆ นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งต่างชาติมาเที่ยวไทยและไทยออกไปเที่ยวต่างชาติด้วย สะท้อนได้จากตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งจนถึงเลือกตั้งแล้วเสร็จในปัจจุบัน ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มของบริษัทเลย

อินเดีย-ซาอุดีอาระเบียมีรายได้

น.ส.พรพวฑู ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พรพว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวว่า

ดีขึ้นมากโดยเฉพาะที่ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 4/2565 ถึงไตรมาส 1/2566 ถือว่าเกินความคาดหมาย แม้นักท่องเที่ยวจีนยังไม่เข้ามาอย่างที่คาดไว้ก็ตาม แต่ในระหว่างทางมีนักท่องเที่ยวรัสเซียกับตะวันออกกลาง เช่น อินเดีย ซาอุดีอาระเบียเข้ามาค่อนข้างมาก แม้จำนวนอาจจะไม่มาก แต่การใช้จ่ายสูง เช่น โครงการอันดามันดาภูเก็ต มีทั้งโรงแรมและสวนน้ำ พบว่าบัตรสวนน้ำกลุ่มรัสเซียและตะวันออกกลางซื้อในราคาเต็ม ขณะที่การใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งในส่วนของโรงแรมอัตราเข้าพักก็สูงอยู่ที่ 80% ส่วนเงินคาดว่าจะเข้ามาอีกมากในครึ่งปีหลังนี้

“กลุ่มตะวันออกกลาง อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นดาวรุ่ง ม้ามืด รวมถึงกลุ่มรัสเซียด้วย ซึ่งเดิมจะอยู่ที่ภูเก็ต จองพักยาวเป็นเดือน เพราะหนีสงครามมา ตอนนี้เริ่มเข้ามาที่หัวหินแล้ว เกือบ 500 คนที่เริ่มเข้ามาในปีนี้เป็น” น.ส.พรพวฑูกล่าว

ท่องเที่ยวหนุนจีดีพีโต3.9%

น.ส.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) กล่าวในงานแถลงข่าวหัวข้อมุมมองเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาส 2 ปี 2566 ตอนหนึ่งว่า ศูนย์วิจัยคงประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2566 ไว้ที่ 3.9% ตามภาคท่องเที่ยว คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงอยู่ที่ 30 ล้านคน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีโอกาสแตะ 1.27 ล้านล้านบาท สนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้านการส่งออกไทยได้ปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกสินค้าไทยปีนี้เหลือ 0.5% (เดิม 1.2%) จากอุปสงค์โลกที่ยังอ่อนแอ แรงหนุนตลาดส่งออกจีนที่ต่ำกว่าคาด และความเสี่ยงด้านค่าของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น

“นอกจากนี้ ประเมินว่านโยบายการเงินไทยจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องที่ 2.5% ในไตรมาส 3/2566 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง และเงินเฟ้อแม้จะกลับมาอยู่ในกรอบแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุน และแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ ภาวะการเงินไทยจึงมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบในระยะสั้นด้านตลาดการเงินอาจทำให้เงินบาทจะยัง

เผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่า เนื่องจากเงินเหรียญสหรัฐยังมีแนวโน้มแข็งค่าและเงินบาทได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากเงินหยวนอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม เงินบาทจะปรับแข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ณสิ้นปีนี้ จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะปรับดีขึ้นหลังความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลง และเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะกลับมาอ่อนค่าหลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หยุดขึ้นดอกเบี้ย” น.ส.ฐิติมากล่าว

มติชนจัดใหญ่ไทยแลนด์เทกออฟ21มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 มิถุนายน หนังสือพิมพ์มติชนจะจัดสัมมนา Thailand : Take off ขึ้นที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. โดยมี นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด ในฐานะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุน และนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นายพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมอาคารชุดและนายสันติธาร์ เสถียรไทย Group Chief Economist และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Sea Group เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ นายอนุชาจะขึ้นเวทีฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจไทย จากนั้นนายเกรียงไกรจะบรรยายพิเศษเรื่อง อุตสาหกรรมไทย ดิตปีปโกอินเตอร์ ตามด้วยนายพีระพงศ์ในหัวข้อสังหาริมทรัพย์ สู้ยุค wired score นายไพบูลย์จับชีพจรหุ้นหัวข้อตลาดทุนไทย ปรับโหมด หุ่นกระต๊อง และปิดท้ายด้วยนายสันติธาร์ที่พูดถึงธุรกิจไทยกับโลกในหัวข้อ Turn around เศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้การสัมมนาครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก Matchon Online / Khaosod / Khaosod English / Prachachat / Matchon Event / Youtube / matchontv / Matchon Online / Khaosod Tv / Prachachat

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15385

Col.Inch: 68.18

Ad Value: 85,225

คอลัมน์: โลกการค้า

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 255,675

ศิลปิน: ชาว-ดำ



■ ■ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลและประกันภัย (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยั่งยืน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ร่วมเป็นสมาชิกสมทบหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน และร่วมมือในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจแต่ละมิติ ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มขีดแข่งขันให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศ

โดยนายสนั่น ได้กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งหอการค้าไทยในปีนี้ หอการค้าฯ ได้ต่อยอดความสำเร็จจากแนวทาง “Connect the Dots” ด้วยแนวคิด Connect-Competitive-Sustainable



ดังนี้ 1.Connect หอการค้าฯ มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มเครือข่ายสมาชิก จากเดิม 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ในอีก 2 ปี นับจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ SME ไทย 2.Competitive หอการค้าฯ ให้มีความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ โดยปัจจุบัน หอการค้าฯ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ ENHANCING SMEs CAPABILITY FOR COMPETITIVENESS เพื่อช่วยยกระดับ SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางตลาดใหม่ๆ รวมถึงเพิ่ม Productivity ให้มากยิ่งขึ้น และ 3.Sustainable

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยเฉพาะแนวทาง BCG และ ESG ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกำลังจะกลายเป็นกติกาใหม่ของการค้าขายในทั่วโลก

ทั้งนี้ การลงนามในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่การเป็นสมาชิกหอการค้าไทยร่วมกับ บสย. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หอการค้าฯ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าฯ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นสมาชิกสมทบ

ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับสู่ความ
เข้มแข็งในอนาคต และเชื่อมั่นว่าความ
ร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเชื่อมภาคธุรกิจ
ทุกขนาดเข้าไว้ใน Supply Chain
เดียวกัน เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ นายสิทธิกร กล่าวว่
ถือเป็นโครงการความร่วมมือครั้งแรก
ระหว่าง บสย. และ หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่
ได้เปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
SMEs ไทยเพื่อความยั่งยืน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป
และลูกค้า บสย. ร่วมเครือข่ายสมาชิก
สมทบ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก
เครือข่ายพันธมิตรมากมาย อาทิ อบรม
หลักสูตรธุรกิจ กลุ่มวิชาต่างๆ ที่กำลัง
เป็นที่นิยม ส่วนลด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บสย. ได้ช่วยลูกค้า กำประกันสินเชื่อ
บสย. และผู้ประกอบการ SMEs
ทั่วไปสามารถเข้าร่วมเครือข่ายสมัคร
เป็นสมาชิกสมทบที่สมัครภายใน
ปี 2566 เฉพาะช่องทางไลน์ @tcgfirst
เท่านั้น ด้วยอัตราค่าสมาชิกพิเศษ
500 บาท (ไม่รวม VAT) ตั้งแต่วันที่
14 มิถุนายน-วันที่ 30 ธันวาคม
2566 นี้

กระบอกเสียง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11887

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 6.71

Ad Value: 7,381

PRValue (x3): 22,143

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ตุน5หมื่นล้านค้าสินเชื่อ



ตุน5หมื่นล้านค้าสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยิ่งขึ้น” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปและลูกค้า บสย. เข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกสมทบของหอการค้าไทย เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ภายใต้แคมเปญ “สนับสนุนสิทธิ” ทั้งนี้ ปัจจุบัน บสย.เตรียมวงเงินค้าประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็งไว้ 5 หมื่นล้านบาท

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7201

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.01

Ad Value: 53,175.85

PRValue (x3): 159,527.55

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ฐานตลาดทุน: บจ.จ่ายภาษี 3.75 แสนล.

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในปี 2565 มีจำนวนรวมกันกว่า 375,000 ล้านบาท เข้าใจว่า การนำข้อมูลเรื่องภาษีมาเปิดเผย อาจจะต้องการสื่อให้เห็นว่า อนาคตที่เกี่ยวกับตลาดหุ้น มีการเสียภาษีกันมากน้อยแค่ไหน และเป็น การสื่อสารออกไปเพื่อ “ตอบโต้” ที่ทางการที่ยังคงความพยายามจะจัดเก็บ “ภาษีหุ้น” ไม่ว่าจะในรูปแบบของ Capital gain Tax และ ภาษีการขายหุ้น รายละเอียดที่ ตลท.นำเสนอล่าสุดนี้ มีการระบุว่า ตลาดทุนประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีส่วนในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้างกำลังซื้อ ผ่านการจ้างงาน และสร้างผลกำไร และถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้ ให้ภาครัฐผ่านการมีส่วนร่วมในการ “จ่ายภาษี” และเป็น “ท่านทองคำ” อีกตัวหนึ่งในการเสริมสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2565) รัฐบาลไทยจัดเก็บภาษีสุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว เฉลี่ยปีละ 2.37 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่ประมาณ 80% จัดเก็บโดยกรมสรรพากร



บจ.จ่ายภาษี 3.75 แสนล.

และกว่า 631,000 ล้านบาทเป็นการจัดเก็บ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”

หากพิจารณาเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้นไทยจากงบการเงินรวมพบว่า ปี 2565 บริษัทจดทะเบียนไทย 813 บริษัท ทั้งหมดนี้ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมสูงสุดในประวัติศาสตร์

ด้วยมูลค่ารวมกว่า 375,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.2% ของภาษีนิติบุคคลที่กรมสรรพากรจัดเก็บทั้งหมดในปี 2565

กลไกการเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นไทยช่วยให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น

สังเกตได้จากมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ.นำส่งกรมสรรพากรในช่วง 3 ปีหลังจากเข้าจดทะเบียนซื้อขาย

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับในช่วง 3 ปี

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธที่ 15 มิถุนายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7201

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 49.01

Ad Value: 53,175.85

PRValue (x3): 159,527.55

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ลูบคมตลาดทุน: บจ.จ่ายภาษี 3.75 แสนล.

ก่อนเข้าจดทะเบียนฯ

ซึ่งมาจากความสามารถในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
และความโปร่งใสในการทำบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ภาครัฐจัดเก็บจาก
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนยังมีการจ่ายภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
และไม่รวมถึงภาษีต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดหุ้นไทย
ได้จ่ายภาษีให้ภาครัฐ อาทิ

ภาษีอื่น ๆ และรวมทั้งอากร ที่บริษัทจดทะเบียน
จ่ายรวมกว่า 277,000 ล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากร
จัดเก็บจากการจ้างงานพนักงานของบริษัทจดทะเบียนไทย
ในปี 2564 มีมูลค่าสูงถึง 80,325 ล้านบาท

หรือ 24% ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดที่
สรรพากรจัดเก็บในปี 2564

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่หักจากนักลงทุนในตลาด
หุ้นไทยเมื่อมีการจ่ายปันผล ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

มีมูลค่าสูงกว่า 249,000 ล้านบาท

โดยในปี 2565 ปีเดียวมีการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ
ที่จ่าย รวมสูงกว่า 30,000 ล้านบาท

ตลท. ระบุส่งท้ายว่า “ตลาดหุ้นไทยมีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมในฐานะผู้มีหน้าที่จ่ายภาษีให้
แก่ภาครัฐ” ■